

## สงครามรัสเซีย-ยูเครนทำโรงงานรถยนต์ในออสเตรียต้องพักการผลิตนานเป็นเดือน

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งพัฒนาจนถึงขั้นการสู้รบทางทหารส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในยุโรป มาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่อรัสเซียส่งผลให้อุตสาหกรรมรถยนต์โดยรวมต้องประสบปัญหาขาดแคลนแร่ธาตุที่สำคัญ อาทิ พลาเตียม ซึ่งรัสเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ยังไม่นับรวมชิ้นส่วนรถยนต์อีกมากมายที่ต้องนำเข้ามาจากรัสเซียและยูเครน ในส่วนของออสเตรีย ความร่วมมือระหว่างบริษัทผลิตรถยนต์ในออสเตรียกับบริษัท GAZ ของรัสเซียต้องหยุดชะงักในทันที ภาวะจำกัดของระบบขนส่งทั้งทางราง ทางบก และทางอากาศ ทำให้โรงงานในยูเครนไม่สามารถจัดส่งชิ้นส่วนประเภทสายรัดเคเบิลให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ของบริษัท Steyr Automotive ในประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตห้องคนขับและรถบรรทุกยี่ห้อ MAN เป็นเหตุให้ต้องพักการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถฟื้นฟูการผลิตขึ้นมาได้บางส่วนแต่เป็นระยะเวลาแค่เพียงสองวันเท่านั้น ก่อนที่จะต้องหยุดพักการผลิตทั้งหมดลงอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงเทศกาลอีสเตอร์ คือช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นอย่างน้อย จากข้อมูล ณ ปัจจุบันคาดว่าจะสามารถกลับมาเดินหน้าประกอบรถบรรทุกได้อีกครั้งหลังจากเทศกาลอีสเตอร์ แต่ส่วนของการฟื้นคืนส่วนที่เป็นพลาสติกจะสามารถกลับมาทำการได้เร็วกว่านั้น คือ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป หากไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง

### ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

ออสเตรียเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญของยุโรปและมีโรงงานผลิตรถยนต์ของบริษัทชั้นนำ อาทิ BMW, MAN และ Magnar Steyr ซึ่งผลิตยนต์ยี่ห้อ BMW, Mercedes Benz และ Jaguar เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีมีการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จำนวนมากจากยุโรปและนอกยุโรป รวมถึงประเทศไทย หากสถานการณ์สู้รบยังไม่คลี่คลายและยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วน อาจทำให้ออสเตรียต้องพิจารณาหาแหล่งนำเข้าอื่นทดแทนเป็นการเร่งด่วน เป็นโอกาสสำหรับผู้ส่งออกไทยหากสามารถจัดส่งชิ้นส่วนดังกล่าวได้

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

หมายเหตุ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

CALL CENTER 1169  
www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563 ถนนพญาสี ต.บางกระสอ อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
ณ กรุงเทพมหานคร  
Tel.: 0043 /1/7485020  
Fax: 0043/1/7485020-12

E: viennaoffice@tradewiththailand.com  
W: www.ditp.go.th/german  
Facebook: Thai Trade Center, Vienna